

Chủ động hội nhập, tăng cường thực hiện các dự án quốc tế về biến đổi khí hậu

○ NGUYỄN LINH

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Việt Nam luôn coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với BĐKH, chủ động hợp tác, hội nhập quốc tế; coi trọng việc tham gia và thực hiện các Điều ước quốc tế. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đối thoại chính sách với các nước về ứng phó BĐKH; đẩy mạnh hợp tác với các nước có liên quan, các tổ chức và các diễn đàn quốc tế, tiếp cận công nghệ mới và huy động nguồn lực cho giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng, giảm thiểu các tác động của BĐKH.

Nước ta đã và đang tích cực tham gia hợp tác, phối hợp với các nước, tăng cường thu hút nguồn lực, thực hiện các đàm phán, cam kết, dự án quốc tế về BĐKH. Đẩy mạnh đàm phán quốc tế; phối hợp, các cuộc đối thoại cấp cao về BĐKH; tham gia các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước; chủ động hợp tác với các đối tác quốc tế về hỗ trợ triển khai các dự án liên quan. Tích cực đôn đốc việc triển khai Chương trình Mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh, triển khai thực hiện các dự án quốc tế về BĐKH. Nhiều dự án ODA đã được tích cực triển khai rất có ý nghĩa trong ứng phó BĐKH và đạt được các mục tiêu, bảo đảm chất lượng, cụ thể:

Dự án "Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal ở Việt Nam" (2014-2018) vừa kết thúc và đang được xây dựng báo cáo tổng kết, kết quả đạt được nhằm hỗ trợ cơ quan đầu mối quốc gia, tạo lập cơ chế điều phối và tổ chức thực hiện thống nhất

các hoạt động loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-zôn, giữ vai trò đầu mối, củng cố và phát triển các mối quan hệ với Ban Thư ký Công ước Vienna về bảo vệ tầng ô-zôn và Nghị định thư Montreal, cùng cộng đồng quốc tế trong những nỗ lực chung nhằm thực hiện nghĩa vụ loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-zôn của Việt Nam, góp phần bảo vệ tầng ô-zôn. Đây là cơ sở để chuẩn bị đề nghị Quý Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal tài trợ kinh phí thực hiện tiếp trong giai đoạn 2019-2021. Dự án "Việt Nam chuẩn bị thông báo quốc gia lần thứ 3 cho công ước khí hậu (TNC)"(2015-2018) hiện đang trong giai đoạn kết thúc, dự thảo Thông báo quốc gia lần thứ ba của Việt Nam cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH được hoàn thành; đánh giá tác động của BĐKH với các lĩnh vực chủ yếu, xây dựng các biện pháp thích ứng BĐKH cũng như đánh giá, xây dựng các phương án giảm nhẹ phát thải khí nhà

kính trong các lĩnh vực chính nhằm bảo đảm phát triển bền vững, xây dựng nền kinh tế carbon thấp theo hướng tăng trưởng xanh. "Xây dựng báo cáo cập nhật 2 năm 1 lần (lần thứ 2) cho Công ước khung của Liên Hợp Quốc về BĐKH" (2014-2018) được kết thúc với kết quả là hỗ trợ Việt Nam trong việc lồng ghép vấn đề giảm nhẹ biến đổi khí hậu vào các chính sách phát triển quốc gia và phát triển ngành thông qua việc hỗ trợ một cách liên tục cho quá trình tăng cường năng lực thể chế, kỹ thuật về BĐKH, đồng thời hỗ trợ Việt Nam thực hiện Báo cáo cáo cập nhật hai năm một lần lần thứ hai đã được trình lên Ban Thư ký Công ước khí hậu. "Tăng cường năng lực thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH (CBICK)" (2014-2018) đã kết thúc với mục tiêu chính đạt được là hỗ trợ tăng cường nhận thức, năng lực thể chế và khoa học kỹ thuật nhằm thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về BĐKH cho một số bộ, ngành và

địa phương và góp phần thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ trương ứng phó BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT. "Hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK phù hợp với điều kiện quốc gia (SPI-NAMA) (2016-2019), kinh phí do JICA quản lý và giải ngân, đang được tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo nhằm mục tiêu hỗ trợ Chính phủ Việt Nam có đủ năng lực lập kế hoạch và thực hiện các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA), theo đó năng lực của Bộ TN&MT trong công tác quản lý, điều phối hỗ trợ việc xây dựng và thực hiện các NAMA được tăng cường và hỗ trợ năng lực tổ chức của chính quyền địa phương về lập kế hoạch và triển khai các hoạt động giảm nhẹ (thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh). Dự án "Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam (VN-PMR)" (2016-2019) hiện đang được cục và các cơ quan liên quan triển khai một số nội dung. "Hỗ trợ kỹ thuật Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam" giai đoạn II (2018-2023) trong năm 2018 đã khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để sẵn sàng bắt đầu triển khai thực hiện từ đầu năm 2019.

Để hỗ trợ thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH Cục BĐKH đã phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) xây dựng dự án "Hỗ trợ Việt nam xây dựng khung pháp lý và năng lực quốc gia triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH" (VN-SIPA); phối hợp với UNDP xây dựng đề xuất dự án "Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Kế hoạch thích

ứng quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam" xin tài trợ của Quỹ Khí hậu xanh; để xuất dự án "Sáng kiến tăng cường năng lực trong tinh minh bạch ở Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của Thỏa thuận Paris về BĐKH".

Tới đây, Ngành TN&MT đẩy mạnh công tác đàm phán quốc tế về BĐKH để tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế qua các chương trình, dự án, nhiệm vụ; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều đối tác phát triển trong đó có UNDP, GIZ, JICA, WB, AFD...triển khai xây dựng các đề xuất dự án góp phần tăng cường năng lực thực thi chính sách, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả QLNN về BĐKH. Triển khai các nội dung được nêu tại Văn bản COP24. Phối hợp với các đối tác quốc tế có liên quan triển khai kế hoạch thích ứng hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam; tiếp tục theo dõi, đề xuất việc tham dự các đợt họp tiếp theo về đàm phán quốc tế về BĐKH.

Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris, trong đó tập trung vào việc thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) hướng tới hoàn thành các mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng BĐKH. Ứng phó với BĐKH, thực hiện NDC đã trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục của quốc gia và đã được lồng ghép vào các hoạt động phát triển KT-XH của tất cả các cấp, các ngành, doanh nghiệp, cộng đồng và của từng người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, Trưởng đoàn Việt Nam cho biết, Việt Nam cũng đã khởi động tiến trình rà soát Đóng góp do quốc gia tự quyết định theo yêu cầu tại COP21 và xây dựng Thông báo

quốc gia lần thứ ba. Nội dung của Chương trình công tác thực hiện Thỏa thuận Paris bảo đảm sự cân bằng giữa thích ứng, giảm nhẹ và phương tiện thực hiện để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững mà còn phản ánh đầy đủ các quy tắc của Công ước Khí hậu. Trong đó, Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển khác một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phản ánh sự công bằng và quy tắc trách nhiệm chung nhưng có phân biệt và khả năng tương ứng đã được nêu trong Công ước. Các nước phát triển cam kết mạnh mẽ, trong việc cung cấp tài chính, chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực để các nước đang phát triển thực hiện Thỏa thuận Paris, bảo đảm thực hiện thành công NDC bằng các hành động thực tế.

Tại Hội nghị quan trọng COP24 vào cuối tháng 12/2018, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, những nỗ lực không ngừng của Chính phủ Việt Nam được đồng hành cùng sự tham gia của khối tư nhân và hỗ trợ trợ quốc tế, Việt Nam đặt ra lộ trình rõ ràng về ứng phó với BĐKH, góp phần vào nỗ lực ứng phó chung của toàn cầu và Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với cộng đồng quốc tế vì sự thịnh vượng của con người và hành tinh chúng ta. Việt Nam đang trong giai đoạn rà soát và cập nhật thực hiện NDC của Việt Nam, dự kiến ban hành vào năm 2019. Diễn đàn thực hiện NDC đang được xây dựng nhằm chia sẻ kinh nghiệm về BĐKH, tăng trưởng xanh, các đối thoại về chính sách, kỹ thuật về việc rà soát các mục tiêu NDC, các hoạt động ưu tiên triển khai trong NDC và tăng cường hợp tác giữa các bên có liên quan với các nước đối tác phát triển. ■